

Số: /TB-UBND

Xuất Hóa, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 14/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên thành phố Bắc Kạn năm 2024.

Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/4/2024 về Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND Phường Xuất Hóa với thanh niên năm 2024.

Ngày 30/04/2024, Ủy ban nhân dân phường Xuất Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Phường Xuất Hóa với thanh niên năm 2024. Trực tiếp đối thoại và dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Phường Xuất Hóa với thanh niên năm 2024 có: ông Vy Công Suất - Chủ tịch UBND phường. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và trưởng các đoàn thể phường, công chức chuyên môn, và hơn 30 đoàn viên thanh niên tiêu biểu là trí thức; công chức; lực lượng vũ trang; giáo dục; y tế...; đại diện các Chi đoàn trực thuộc Đoàn TN phường.

#### 1. Nội dung đối thoại:

- Thông qua đối thoại để nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên;

- Nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên được tiếp cận và thực hiện tốt những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên;

- Tạo điều kiện để thanh niên đề xuất ý kiến liên quan đến việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giúp thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

#### 2. Những vấn đề được thanh niên nêu ý kiến, kiến nghị, đề xuất:

Câu 1: Hiện nay mạng xã hội phát triển mạnh, các ngành nghề mới được ra đời ví dụ: Bán hàng online, livestream, quảng bá sản phẩm, các loại đặc sản địa

phương, truyền tải những thông điệp nhân văn có ích cho xã hội, lan tỏa yêu thương;... Bên cạnh những lợi ích tích cực còn có rất nhiều tiêu cực gây nhức nhối hiện nay như: Lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của người khác, quay trend đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, xuất bản những video sai lệch về đạo đức làm cho giới trẻ có suy nghĩ sai lệch, bán các loại sản phẩm kém chất lượng trên mạng..... Vậy trong thời gian tới UBND sẽ có những giải pháp nào để giảm thiểu tiêu cực đối với vấn đề này trong thanh niên cũng như xã hội?

Câu 2: Được biết, thời gian qua phường đã triển khai nhiều lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn nhưng chưa có nhiều ĐVTN tham gia các lớp đào tạo nghề. Xin cho biết giải pháp của phường ta trong thời gian tới để giúp thanh niên có niềm tin đến với các lớp đào tạo nghề?

Câu 3: Một trong những vấn đề mà địa phương băn khoăn, mong muốn đó là việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho quá trình chuyển đổi số. Bởi thực trạng hạ tầng ở địa phương còn gặp khó khăn, nhiều hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Hiện nay sóng điện thoại cũng như mạng internet tại một số cơ sở còn hạn chế. Chúng ta đưa ra chủ trương chuyển đổi số nhưng những điều kiện cần và đủ để thực hiện chuyển đổi số trong thực tiễn lại chưa đáp ứng với mong muốn đặt ra. Đề nghị UBND phường quan tâm, phối hợp với các nhà mạng viễn thông, đảm bảo phủ sóng 4G đến mọi nơi trên địa bàn phường, để nhân dân truy cập internet được thuận lợi.

Câu 4: Hiện nay tình hình tội phạm trên không gian mạng đang gia tăng; trên địa bàn phường ta, nhân dân mới tiếp cận với công nghệ số rất dễ bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và đã có một số trường hợp bị mất tiền với số lượng lớn. vậy UBND phường có giải pháp nào để bảo vệ người dân?

Câu 5: tổ công nghệ số cộng đồng của các các tổ dân phố hiện nay đã được thành lập, tuy nhiên việc hoạt động chưa thường xuyên và chưa có nhiều kiến thức, thông tin để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Đề nghị UBND quan tâm mở các lớp tập huấn, hoặc hướng dẫn cụ thể các công việc tại cơ sở, có tài liệu tuyên truyền để tổ chuyển đổi số phát huy được chức năng nhiệm vụ của mình tại địa phương.

Câu 6: Đề nghị đ/c Chủ tịch UBND phường có chính sách hỗ trợ thanh niên vay vốn với một nguồn vốn cao để đầu tư phát triển kinh tế. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cây.... cho thanh niên và cho thanh niên đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh?

Câu 7: Trên địa bàn phường các di tích danh lam thắng cảnh, Hồ thủy điện, Đền Thác Giềng, vậy đề nghị đ/c Chủ tịch UBND phường có giải pháp gì để phát triển du lịch của các di tích, Hồ thủy điện gắn liền với du lịch tâm linh trên địa bàn?

### **3. Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên đã được giải đáp ngay tại cuộc đối thoại: 6/7**

Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024 đã diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và dân chủ. Hội nghị được nghe 6/7 ý kiến của đoàn viên thanh niên và ý kiến trả lời, giải đáp của Lãnh đạo phường đã căn cứ 3 các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

### **4. Phân công các bộ phận liên quan giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.**

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, giải đáp và tiếp thu của Chủ tịch UBND phường tại buổi đối thoại. Kết thúc Hội nghị, chủ trì kết luận hội nghị đối thoại, cụ thể như sau:

- Đối với Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường: Đoàn thanh niên là lực lượng đi đầu, năng động sáng tạo, cần gương mẫu, nhiệt huyết, trí tuệ trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và mạnh dạn đổi mới, đi đầu đề phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên cần có tư duy đổi mới về vấn đề việc làm, cần nắm bắt xu hướng thời đại để khởi nghiệp và lập nghiệp.

- Đề nghị Đoàn thanh niên, các ban, ngành đoàn thể có liên quan của phường tiếp tục nghiên cứu, thông tin về các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục trả lời và có biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Chuyển tải nội dung câu 7 tại mục 2 thông báo này lên thành đoàn thành phố tổng hợp trả lời,

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024, UBND phường thông báo UBND thành phố, phòng Nội vụ thành phố, các ban ngành đoàn thể phường biết, thực hiện.

#### ***Nơi nhận:***

*Gửi bản điện tử:*

- UBND thành phố ( T/b);
- Phòng Nội vụ TP (T/b
- TT Đảng ủy, HĐND phường (T/b);
- Lãnh đạo UBND phường;
- TT UBMTTQ, các Đoàn thể phường;
- Công chức phường;
- Lưu VP, VHXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vy Công Suất**